

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร

ที่ ๕๖๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าด่าน หัวหน้ากลุ่มงาน

.....

อนุสนธิคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ให้แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าด่าน และหัวหน้ากลุ่มงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรไว้แล้ว นั้น

เนื่องด้วยมีการปรับปรุงการแบ่งงานภายในและการตัดโอนตำแหน่ง ซึ่งมีการยุบเลิกบางหน่วยงานไปและตั้งหน่วยงานบางส่วนขึ้นใหม่ประกอบด้วยมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น หรือปรับระดับตำแหน่งสูงขึ้น ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ การบริหารงาน และการปกครองบังคับบัญชาตามสายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิชาการเกษตรดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งคำสั่งกรมวิชาการเกษตรฉบับอื่น ๆ ที่แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าด่าน และหัวหน้ากลุ่มงานไว้แล้ว ก่อนคำสั่งฉบับนี้ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมายการบังคับบัญชาแก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าด่านและหัวหน้ากลุ่มงานอันเป็นตำแหน่งบริหารงาน มีอำนาจและหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานย่อย ภายใต้กอง สถาบัน สำนัก โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีอำนาจหรือหน้าที่เบื้องต้นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่บริหารงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยถูกต้องทั้งทางนิติบัญญัติและพฤตินัย ภายใต้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับชั้น

๒. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกอบการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าด่าน หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น แต่มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย มีอำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการตามที่ตนเองต้องรับผิดชอบได้ทุกเรื่องที่เป็นงานในหน้าที่ราชการ

๓. ผู้บังคับบัญชาต้องรักษาจรรยาข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามและมีใช่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการและต้องรายงานถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยพลัน

๔. การสั่งการของผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ให้สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จะสั่งการด้วยวาจาไม่ได้

๕. ผู้บังคับบัญชา ...

๕. ผู้บังคับบัญชาต้องรักษาวินัยของตนเอง โดยกระทำการตามข้อปฏิบัติ และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

๖. ผู้บังคับบัญชาต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและรายงานตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดี เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัย

๗. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี

๘. ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีแต่ละปี

๙. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

๑๐. ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยต้องไม่ขัดแย้งหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

๑๑. ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องชี้แจง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย

๑๒. ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วคราว

๑๓. ให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๕๙๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ ๕๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และมีอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้พึงปฏิบัติหรือดำเนินการ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กกจ. ร่าง/พิมพ์  
ทาน  
ตรวจ  
๑๑ เม.ย. ๖๔  
๕๑๖

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด					มอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะ
ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน	ระดับ	
๒๖๐	๑๐๒๙	กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม นักวิชาการเกษตร	นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนา การตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์
๒๖๑	๗๐	สำนักนิติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๒๖๒	๔๑	กลุ่มกฎหมายและระเบียบ นิติกร	นิติกร	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและ ระเบียบ
๒๖๓	(ว่าง)	กลุ่มนิติกรรมและสัญญา			ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรรมและสัญญา
๒๖๔	๖๗	กลุ่มคดีปกครองและทั่วไป นิติกร	นิติกร	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ	ผู้อำนวยการกลุ่มคดีปกครองและ ทั่วไป
๒๖๕	๖๘	กลุ่มคดีตามพระราชบัญญัติ นิติกร	นิติกร	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ	ผู้อำนวยการกลุ่มคดีตาม พระราชบัญญัติ
๒๖๖	(ว่าง)	กลุ่มสิทธิประโยชน์และอื่น ๆ			ผู้อำนวยการกลุ่มสิทธิประโยชน์ และอื่น ๆ
๒๖๗	๑๒๔๐	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและ บริหารนโยบาย
๒๖๘	๑๒๒๕	กลุ่มวิชาการ นักวิชาการเกษตร	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
๒๖๙	๑๓๘๕	กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต นักวิทยาศาสตร์	นักวิทยาศาสตร์	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการ ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
๒๗๐	๑๒๕๖	กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี นักวิชาการเกษตร	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒๗๑	๑๒๓๑	กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ นักวิชาการเกษตร	นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตาม พระราชบัญญัติ


